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นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๒ ทําหน้าท่ีประธาน ก่อนท่ีจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อน
ของประชาชน ฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขต่อไป เม่ือได้เวลาพอสมควรแล้วประธาน
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซ่ึงเป็นวาระกระทู้ถามสด ในวันนี้มี ๓ กระทู้ และกระทู้ถามท่ัวไป ๖ 
กระทู้ ดังนี้ 

กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการรับจํานําข้าว และการระบายข้าว ตั้งถามโดย ส.ส.วรงค์ เดชกิจ
วิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกล่าวว่า ตามท่ีรัฐบาลได้ดําเนิน
โครงการรับจํานําข้าว และการระบายข้าว ได้ปรากฏว่ามีการแถลงถึงการระบายข้าวแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตลอดจนเปิดเผยตัวเลขการสูญเสียของโครงการรับจํานําข้าว ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน และกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซ่ึงผู้ต้ังกระทู้ได้สอบถามว่ามีความเป็นจริงมากน้อยแค่
ไหน 

นายยรรยง  พวงราช รมช.พาณิชย์ ตอบชี้แจงเก่ียวกับข้าวท่ีรัฐบาลจีนจะช่วยเหลือให้ประเทศ
ไทยขายข้าวได้มากข้ึน โดยเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีจีน ซ่ึงมีผล
ผูกพันมากกว่าMOU ท้ังนี้ รมช.พาณิชย์ จะต้องไปเจรจาพูดคุยกับจีนเก่ียวกับชนิดของข้าว และระยะเวลา ใน
การซ้ือขายอีกครั้ง  การขายข้าวให้จีนจะสําเร็จเพียงใดข้ึนกับการดําเนินการของหน่วยงานราชการ  ปัจจุบันไทย
ขายข้าวไปแล้วประมาณ ๑๑.๗๕ ล้านตัน และได้ส่งเงินคืนให้ ธกส.แล้ว ประมาณหนึ่งแสนหกหม่ืนล้านบาท 
ท้ังนี้กระทรวงพาณิชย์จะได้เร่งระบายข้าวให้มากข้ึน โดยเฉพาะการระบายข้าวให้ตลาดของรัฐบาล ส่วนการขาย
ข้าวแบบ G TO G ส่วนใหญ่ขายให้ประเทศจีน โดยอนาคตประมาณการว่าอาจสามารถระบายข้าวได้ ๑ ล้านตัน
ต่อปี ท้ังนี้จีนได้มอบหมายให้บริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนมาทําความตกลงกับภาคเอกชนไทย ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เจรจาของนายกรัฐมนตรีไทยกับจีน 

กระทู้ถามสด เรื่อง ความจําเป็นและความเหมาะสมในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ตั้ งถามโดย ส.ส. วัชระ  เพชรทอง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยกล่าวว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหลายครั้ง 
เพ่ือควบคุมการชุมนุมทางการเมือง  ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน อีกท้ังยังมีประเด็นในเรื่องความ
จําเป็นในการประกาศใช้  ความสิ้นเปลืองของงบประมาณแผ่นดิน และแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมืองมากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้ประชาชนเคลือบแคลงในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน
จํานวนมาก 

พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า การใช้ พ.ร.บ.ความม่ันคงต้ังแต่วันท่ี ๙-
๑๘ ต.ค. นั้น รัฐบาลมีความจําเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ ซ่ึงก่อนหน้านี้
ได้มีการเจรจาหลายรอบ  ทําให้ผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางกลับไปชุมนุมท่ีสวนลุมพินี แต่มีผู้ชุมนุมบางส่วนยังคง
ยืนยันท่ีจะชุมนุมต่อหน้าทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลได้มีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าวมาโดยตลอด 
ซ่ึงพบว่าเป็นการชุมนุมท่ีมีการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง ตลอดจนในห้วงเวลาดังกล่าว นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเยือนไทย รัฐบาลจึงตัดสินใจประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักรเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย ส่วนงบประมาณท่ีใช้นั้นเป็นงบในการประกอบเลี้ยงตํารวจ 
และใช้ตํารวจเท่าท่ีจําเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีการจัดกําลังตามสถานการณ์ ส่วนงบประมาณ
ท่ีใช้ในการนี้หากเหลือจ่ายก็จะได้ดําเนินการคืนคลังต่อไป ส่วนการขยายเวลาในการใช้ พ.ร.บ.ความม่ันคงต่อไป
หรือมีการขยายพ้ืนท่ีหรือไม่นั้น ข้ึนกับการประเมินสถานการณ์ว่ามีสถานการณ์อย่างไร 

 กระทู้ถามสด เรื่อง วิกฤติปัญหาสุรากล่ันชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย ตั้งถามโดย ส.ส.อรุณี 
ชํานาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆโดยเฉพาะในเรื่องของสุรากลั่นชุมชน  ซ่ึงท่ีผ่านมามีสภาพปัญหาอุปสรรคของการ
อนุญาตเปิดโรงงานผลิตสุรา รวมถึงกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจําหน่าย การจัดเก็บภาษี 
ตลอดจนผลกระทบจากสุราปลอมปนสารพิษท่ีพบได้มากข้ึนในปัจจุบัน  เป็นปัญหาสําคัญท่ีกระทบประโยชน์
ของประชาชนโดยรวม รวมถึงสุขภาพของคนไทยและปัญหาสังคมท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขเป็นเรื่องเร่งด่วน 

 รมช.อนุศักดิ์  เล็กอุทัย รมช.คลัง ได้ตอบชี้แจงว่า พยายามช่วยเหลือและให้ความสําคัญกับกระทู้ทุก
กระทู้ ส่วนการแก้ไขปัญหาตามท่ีผู้ตั้งกระทู้สอบถามนั้นมีอุปสรรคเก่ียวกับอัตรากําลังของเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไป
ตรวจสอบ ขณะเดียวกันได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ให้ความรู้และป้องกันปัญหาการกลั่น
สุราท่ีปลอมปนสารพิษ  และยืรยันว่าจะได้กําชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

 นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย ตอบชี้แจงว่า กรมการปกครองมีนโยบายชัดเจนในการ
ลดละเลิกอบายมุข โดยให้กํานันผู้ใหญ่บ้านกวดขันลูกบ้านอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายหลักงดเหล้าเข้าพรรษา 
เนื่องจากเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้กระทรวงมีนโยบายท่ีจะลดอุบัติเหตุให้ได้ตาม
เป้าหมาย โดยมติ ค.ร.ม. เห็นชอบให้ซ้ืออุปกรณ์ในการตรวจเช็คการขับข่ียานพาหนะเพ่ือความปลอดภัย ซ่ึงจะ
ใช้งบประมาณกว่า ๕๐๐ ล้านบาท 

 รมช.กระทรวงสาธารณสุข  ตอบชี้แจงเก่ียวกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองผู้ป่วย 
หากตรวจพบก็จะส่งต่อให้ โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลจังหวัด เพ่ือบําบัดอาการของผู้ป่วยท่ีเกิดจากการ
ด่ืมสุรา รวมถึงอาจส่งต่อให้แผนกจิตเวชบําบัดรักษาด้วย 

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย ตั้งถามโดย ส.ส.ชมภู  จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัด
หนองคาย โดยกล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อําเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย ซ่ึงมีนักเรียนท้ังหมด ๕๖๐ คน และครูผู้สอน ๒๐ คน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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ก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม แบบ ๑๐๐/๒๗ ซ่ึงโรงเรียนดังกล่าวนั้นในพ้ืนท่ีจะเป็นโรงเรียนแบบ
ทรงไทยและใช้ชั้นล่างเป็นท่ีประชุมผู้ปกครอง ประชุมนักเรียน แล้วยังมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีตําบลบ้านม่วง ตําบลสังคม ตําบลนาง้ิว มาใช้อยู่เป็นประจํา และมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหาดคัมภีร์ซ่ึงอยู่ติด
กับอําเภอสังคม อําเภอปากชม จังหวัดเลย ก็มาใช้พ้ืนท่ีนี้โดยตลอดเช่นกัน นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนมักมีปัญหาใน
เรื่องการเรียน การสอนภาควิชาด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียนไม่เพียงพอในการรองรับนักเรียน จึง
สมควรให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. รัฐบาลจะดําเนินการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ภายในปี ๒๕๕๗ ได้หรือไม่ หากไม่ได้จะดําเนินการได้เม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

 ๒. หากรัฐบาลไม่ก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนดังกล่าวได้ตามข้อ ๑ จะดําเนินการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของโรงเรียนดังกล่าวนี้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ารจัดต้ังงบประมาณ
เพ่ือจัดสร้างอาคารให้กับโรงเรียน ซ่ึงมีการพิจารณา ดังนี้ ๑. การขาดแคลนอาคารเรียน ๒. การขาดแคลน
หอประชุม ๓. แผนการจัดชั้นเรียนและแนวโน้มการขยายตัวของนักเรียน  กระทรวงได้จัดลําดับโรงเรียนวังม่วง
ในลําดับท่ี ๘ เพ่ือเพ่ือจัดงบประมาณให้ในการจัดสร้างหอประชุม อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว โดยคาดว่าการเขียนต้ังเรื่องเพ่ือของบประมาณอาจ
ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  แต่จะได้ศึกษารายละเอียดเพ่ือพิจารณาต้ังเรื่องของบประมาณให้ตรง
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไป   

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ด ตั้งถามโดย ส.ส.เอมอร  สินธุ์ไพร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดมีประชาชนท่ีจบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศน. เป็นจํานวนมาก 
รวมท้ังนักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ แต่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ “วิทยาลัยชุมชน” 
เป็นสถาบันการศึกษาของภาครัฐท่ีบริหารจัดการโดยชุมชน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชน เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยการจัดต้ังและการดําเนินงานจะต้อง
เกิดจากความต้องการและความพร้อมของชุมชนท่ีจะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพของทุกข้ันตอนใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จัด
การศึกษาในระบบเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนจังหวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวหากมีการจัดต้ัง
วิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดท่ีมีคุณภาพท่ีจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนท่ีจะพัฒนาการศึกษายกระดับ
คุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนท่ีใกล้เคียงอย่างเป็นธรรม จึงขอเรียน
ถามว่า 

 ๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 

 ๒. กระทรวงศึกษาธิการมีแผนงานหรือโครงการออกแบบ สํารวจและดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน
ร้อยเอ็ดหรือไม่ อย่างไร มีงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด 
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 ๓. หากมีนโยบายตามข้อ ๑ กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการดําเนินการอย่างไร ในการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอทราบรายละเอียด 

 นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ี
จะจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดท่ีไม่มีมหาวิทยาลัย มีหลักการเพ่ือให้โอกาส จัดการศึกษาให้แก่ประชาชน และ
บูรณาการทรัพยากรในชุมชน ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฎอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีเง่ือนไขในการขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนได้ เช่น การแสดงเหตุผลว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาณาเขตท่ีกว้างใหญ่ 
ซ่ึงการมีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเพียงแห่งเดียวไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับมี
ผู้ใช้แรงงานจํานวนมากท่ีต้องการเสริมทักษะวิชาชีพ และหรือมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดต้ัง ดังนั้นจังหวัด
ร้อยเอ็ดสามารถยื่นขอจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดได้โดยใช้ เหตุผลพิเศษเหล่านี้  โดยยื่นเรื่องให้
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงจะได้มีการพิจารณาตามข้ันตอนเพ่ือขอรับการอนุมัติจัดต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การออกเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน ตั้งถามโดย ส.ส.อนุรักษ์  บุญศล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดสกลนคร โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจากราษฎร บ้านโคกสีไค หมู่ท่ี 
๕ ตําบลแวง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราษฎรตําบลโคกศิลา อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และ
ราษฎรตําบลศรีวิชัย ตําบลเด่ือศรีคันไชย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้เข้าไปทํากินในบริเวณพ้ืนท่ีทําเล
เลี้ยงสัตว์มาหลายชั่วอายุคนแล้ว พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีทํานา ทําสวน ทําไร่ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ 
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ปัจจุบันพ้ืนท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์แห่งนี้เป็นบ้านเรือนราษฎร เป็นสวน ไร่ นา เต็มพ้ืนท่ี 
ราษฎรท่ีได้รับมรดกไม่สามารถแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้ด้วยเอกสารสิทธิ ทําให้ราษฎรจํานวนมากได้รับ
ความเดือดร้อนเพราะต้องการถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ และต้องการเอกสารสิทธิเพ่ือ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายท่ีจะช่วยเหลือราษฎรท่ีทํากินในทําเลเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีดังกล่าวข้างต้น
หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 ๒. หากกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีดังกล่าว
ข้างต้นได้ จะมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับราษฎรอย่างไร หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด 

 ๓. หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะมีมาตรการแนวทาง
แก้ปัญหาให้กับราษฎรในลักษณะใด ขอทราบรายละเอียด 

 รมต.ประชา  ประสบดี รมช.กระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าในการให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีท่ีทํากินนั้นภาครัฐให้ความสําคัญมาโดยตลอด แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด ซ่ึงท่ีดินบริเวณท่ี ส.ส. ถามมานั้นไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว โดยได้สั่งการให้
กรมท่ีดินดําเนินการช่วยเหลือ ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ี ส.ส.กล่าวถึงนั้นก็อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือ โดยจะได้รับหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐ ซ่ึงจะไม่ถูกรบกวนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ได้ ซ่ึงขณะนี้กรมท่ีดินกําลังดําเนินการ โดยประชาชนจะต้องยื่นเรื่องตามลําดับเพ่ือขอรับหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท่ีดินต่อไป 

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การพัฒนาพ้ืนท่ีของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งถามโดย ส.ส.อนุชา  บูรพ
ชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ได้รับการสอบถามจาก
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ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยว่า ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ี
จะพัฒนาพ้ืนท่ีซ่ึงปัจจุบันเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ต้ังอยู่ในเขตคลองเตยและได้มีการเตรียมการจัด
ระเบียบท่ีอยู่อาศัยเพ่ือพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนในบริเวณดังกล่าว
อย่างกว้างขวาง จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินการต้ังแต่เริ่มทําการศึกษาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยในปัจจุบันจนถึงแผนงานในอนาคตในการดําเนินการโครงการดังกล่าวอย่างไร 

 ๒. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาให้กับประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเขตคลองเตยท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีของการท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 รมต.พ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม ตอบชี้แจงเก่ียวกับการศึกษาพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่า
ได้ว่าจ้างบริษัทสถาปนิก ๔๙ ดําเนินการซ่ึงใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ซ่ึงคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตามได้มีการว่าจ้างบริษัทโชติจินดามาศึกษาอีกครั้งนั้นเป็นการศึกษาเฉพาะในเขตรั้วศุลกากรเท่านั้น 
และผลการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัทสถาปนิก ๔๙ ท่ีได้ทําการศึกษาในภาพใหญ่ด้วย 
ท้ังนี้ ได้มีการนําเสนอแผนแม่บทในการพัฒนาโดยใช้เวลากว่า ๓๐ ปี โดยจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวาระและ
โอกาสท่ีสมควร ท้ังนี้การพัฒนาดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเขตคลองเตย 
รวมถึงคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย  อย่างไรก็ตามจะได้ดําเนินการจัดทําแผนการช่วยเหลือ
ประชาชนในระดับเบ้ืองต้นต่อไป 

 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําสาธารณะตื้นเขินและถนนริมคลองชํารุด ตั้ง
ถามโดย ส.ส.วิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยกล่าว
ว่า ด้วยอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้นในจังหวัดศรีสะเกษหลายแห่งต้ืนเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปี 
ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนท่ีเป็นเกษตรกร เนื่องจากพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ แห้งแล้งไม่
สามารถเพาะปลูกพืชใด ๆ ได้ หรืออาจจะได้ผลผลิตท่ีน้อยไม่คุ้มกับการลงทุน นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกเข้าไป
ก่อสร้างบ้านในแหล่งน้ําสาธารณะ จึงทําให้แหล่งน้ําท่ีมีอยู่น้อยลงไป และขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา 
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษายังไม่มีการจัดงบประมาณไป
บํารุง ฟ้ืนฟู บูรณะแหล่งน้ําดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. อ่างเก็บน้ําห้วยตามาย ซ่ึงอยู่ในเขตตําบลกระแซง ตําบลตระกาจ ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษณ์ 
ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันเก็บกักน้ําได้เพียงประมาณ ๓๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในการทําไร่ทํานา และเลี้ยงสัตว์ กรมชลประทานจะ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และอยู่ในแผนงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด 

 ๒. คลองส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยตามาย ปัจจุบันไม่มีการบํารุง รักษา บูรณะ ซ่ึงคลองส่งน้ํานี้เกษตรกรใน
หลายอําเภอใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เช่น อําเภอกันทรลักษณ์ อําเภอศรีรัตนะ อําเภอเบญจลักษณ์ อําเภอ
น้ําเกลี้ยง อําเภอโนนคูณ กรมชลประทานจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และอยู่ในแผนงบประมาณ
ปีใด ขอทราบรายละเอียด 

 รมต.ศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่า กรมชลประทานได้
ดําเนินการขุดลอกแล้วท้ังหมด ๓ ครั้ง โดยมีโครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําด้วย ซ่ึงจะเสนอของบประมาณในปี 
๒๕๕๘ อีกครั้ง และจะกระจายงบประมาณให้ ๑๖ อ่าง ๘ ฝาย รวมถึงได้จัดทําแผนการซ่อมแซมทุกปี ส่วนการ
บํารุงซ่อมแซมถนนนั้นกรมชลประทานได้ถ่ายโอนให้ทางหลวงชนบทดําเนินการแล้ว  
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 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม ตั้งถามโดย 
ส.ส.จิรายุ  ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ต้ังกระทู้กล่าวว่าถนน
ทางคู่ขนาน เลียบถนนวงแหวนกาญจนภิเษก (มอเตอร์เวย์) ในพ้ืนท่ีเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ตัด
กับถนนเลียบคลอง ๖ ไปจนถึงทางข้ึนด่านจตุโชติ (รามอินทรา – อาจณรงค์) เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากการ
ออกแบบของกระทรวงคมนาคมท่ีผิดแบบ และไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไป
แล้วหลายครั้ง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือความปลอดภัยของ
ราษฎรในการใช้เส้นทางสายดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. การออกแบบถนนคู่ขนาดดังกล่าวมีการออกแบบอย่างไร และได้ดําเนินการตามแบบหรือไม่ อย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด 

 ๒. รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในถนนสายดังกล่าว หากทราบเหตุใดกระทรวง
คมนาคมจึงได้ละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน จนทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอทราบ
รายละเอียด  

 พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ตอบชี้แจง โดยยืนยันว่าทางคู่ขนานท่ีผู้ต้ังกระทู้กล่าวถึง
ถือว่าเป็นทางบริการ ซ่ึงมีความกว้าง ๕ เมตร ประชาชนได้ขอผ่อนผันให้สามารถขับรถวิ่งสวนกันได้ ปัจจุบันมี
ผู้ใช้ทางดังกล่าวมากข้ึน ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากข้ีน ซ่ึงกระทรวงคมนาคมจะได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง
เพ่ือลดอุบัติเหตุต่อไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะดําเนินการขยายไหล่ทางโดยใช้งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท 
ท้ัง ๒ ฝั่ง รวม ๖ กิโลเมตร โดยจะใช้งบซ่อมบํารุงปกติคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๗ นี้ รวมท้ังกระทรวง
คมนาคมได้กําชับตรวจตราบริเวณท่ีท้ิงร้างอยู่เสมอเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 

 เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว มีสมาชิกขอเลื่อนวาระการต้ังซ่อมกรรมาธิการข้ึนมาพิจารณาก่อน ซ่ึงท่ี
ประชุมไม่ขัดข้อง และเห็นด้วยกับรายชื่อท่ีถูกเสนอให้เป็นกรรมาธิการในคณะต่าง ๆ แทนตําแหน่งท่ีว่าง 

 ต่อจากนั้นเป็นวาระเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

- รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗
ถึง ปี ๒๕๕๐ ซ่ึงไม่มีผู้อภิปรายซักถาม 

- รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของกองทุนหมุนเวียนสําหรับอุดหนุนเกษตรกรใน
การหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางอาหารจากประเทศญ่ีปุ่น 

เม่ือจบวาระดังกล่าวประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๕ นาฬิกา  
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